

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>บูรณาการ 7 องค์กรสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประชุมบูรณาการนโยบายสุขภาพไทย โดยทุกองค์กรสุขภาพ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร 7 ส. ซึ่งเป็นองค์กรขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ ได้พูดคุยถึงภารกิจ แนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ สุขภาพและสุขภาวะของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทำงานขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้มอบให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นแกนประสาน ในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน</p>
เดลินิวส์ มติชน โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ รายวัน คมชัดลึก สำนักข่าวไทย	<p><b>ศัลยกรรมเพชออฟ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ไม่อยากให้สังคมพุ่งเป้าหรือถกเถียงความหมายเกี่ยวกับคำว่าเพชออฟเพราะไม่เกิดประโยชน์ ที่ผ่านมาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์สภาชี้แจงชัดเจนแล้วว่า ไม่มีชื่อเรียกและสิ่งที่ทำก็ไม่ใช่การเปลี่ยนหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาล สถานประกอบการ หรือเอเจนซี หากทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการ และอยากให้ประชาชนสนใจเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนเรื่องของการควบคุมโฆษณาการเสริมความงาม กรมสบส. และ สคบ. กำลังตรวจสอบอยู่</p> <p>ด้านนพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวถึงอาชีพที่ปรึกษาด้านศัลยกรรมความงามว่า คนทั่วไปสามารถทำได้ แต่คงเป็นแง่ของลักษณะการตลาด หากเปรียบก็เหมือนกับบริษัทรับจ้างโฆษณาว่า ถ้าอยากจะทำส่วนนั้นส่วนนี้สามารถไปทำที่ไหนได้บ้าง แต่คงไม่สามารถแนะนำได้ถึงเทคนิคการทำศัลยกรรมว่าจะต้องผ่านลักษณะแบบไหนอย่างไร เพราะเป็นส่วนของแพทย์ที่จะแนะนำแก่คนไข้ได้ ซึ่งการแนะนำหากเป็นแค่การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่เป็นจริงก็สามารถทำได้ แต่ประชาชนต้องระมัดระวังและดูด้วยว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่ ซึ่งหากเป็นการโฆษณาเกินจริงก็ถือว่ามีความผิด ซึ่ง สคบ.และ สบส.ต้องเข้าไปดูแล แต่หากกล่าวอ้างถึงแพทย์ แพทยสภาก็จะเข้ามาดูแลด้วย</p> <p>ด้าน นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการ สคบ.ให้สัมภาษณ์ โฆษณาดังกล่าว อาจเข้าข่ายการโฆษณาเกินจริง ว่า ในวันที่ 4 มี.ค. ดร.เซบิง จะเข้าให้ข้อมูลกับ สคบ.ซึ่งอาจมาเองหรือส่งผู้แทนมาก็ได้ เพราะวันที่ 24 ก.พ. ดร.เซบิงไม่ได้เดินทางมาให้ข้อมูล สำหรับแพทย์ที่ถูกกล่าวอ้างก็ได้ส่งผู้แทนมาให้ข้อมูลไปแล้วบางส่วน ซึ่งเป็นการสืบสวนสอบสวนจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อเอาผิดกับผู้ที่โฆษณาเกินจริง โดยจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด สคบ.ในวันที่ 11 มี.ค. เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป</p> <p>สคบ.อยู่ระหว่างศึกษาร่วมกับ สธ. และแพทยสภา โดยอาจจะมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาใหม่ 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ในการร่างระเบียบควบคุมเอเจนซีหรือนายหน้าที่ทำกรโฆษณาเกินจริงเรื่องสุขภาพและความงาม เหมือนประเทศเกาหลีใต้ เพราะปัจจุบันคลินิกเสริมความงามมีการใช้เอเจนซีมาก อาจมีโทษทั้งจำและปรับเหมือน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ที่มีการเอาผิดกับเอเจนซีด้วย โดยจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด สคบ. วันที่ 11 มีนาคมนี้</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ สคบ. กล่าวถึงการตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านปัญหาสุขภาพและความงามว่า ต้องรอการประชุมคณะกรรมการ สคบ.ในครั้งต่อไป โดยจะมีหน่วยงานประมาณ 7-8 หน่วยงานเข้ามาร่วมอยู่ด้วย จะมาคุยตั้งแต่เรื่องโฆษณาและลงลึกไปถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เรื่องของยา และรวมไปถึงผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณาด้วย ซึ่งจะมีตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้ามาร่วมในคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วย</p>
ไทยโพสต์,ไทยรัฐ	<p><b>3 มาตรการคุมหนักสูบน้ำใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>บริโภคนโยบายแห่งชาติดูว่า ที่ประชุมได้มอบให้คณะกรรมการจัดทำแผนฯป้องกันมิให้เกิดผู้เสียหายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ โดยเร่งรัดการศึกษา วิเคราะห์กระบวนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ใน 3 มาตรการ ได้แก่ 1.เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบบริเวณรอบสถานศึกษา และพื้นที่เสี่ยง 2.การโฆษณา/การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในการตลาดออนไลน์ โดยให้กรมควบคุมโรค ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา เฝ้าระวัง กำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินงาน บังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการโฆษณาและการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านสื่อออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต และ 3.การกำหนดเรื่องบุหรี่ เป็นตัวชี้วัดในการประเมินสถานศึกษาตามระบบการนิเทศและประเมินผลสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบในกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-18 ปี โดยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด โดยเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัด ทั่วประเทศ</p>
<p>แนวหน้า,สยามรัฐ คอลัมน์ 4มุมเมือง, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง5</p>	<p><b>ความปลอดภัยทางถนน</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. กล่าวภายหลัง เป็นประธานการประชุม เรื่องการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนน กระทรวงสาธารณสุข 2559 ว่า ในปี 2558 ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการสูญเสียจากการบาดเจ็บจากการจราจรสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย กระทรวงสาธารณสุข จึงเร่งดำเนินการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยจัดการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางร่วมกันในการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร โดยมีเป้าหมายระยะสั้น คือลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ให้น้อยกว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา และในระยะยาวลดอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรของคนไทยลดลงให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2563 โดยได้กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน มีการจัดทำมาตรการองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดเป็นแนวปฏิบัติ เน้นการป้องกัน 3 พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิต คือดื่มไม่ขับ ไม่ขับเร็ว และสวมหมวกกันน็อก และคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น</p> <p>นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวจะเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการด่านชุมชนทั่วประเทศ สกัดกั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง เมาส์รา ไม่สวมหมวกนิรภัย ออกสูถนนใหญ่ เป็นต้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>ภาษีเครื่องดื่มรสหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย กล่าวว่า สมาคมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของรัฐที่จะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มรสหวานจากน้ำตาล เพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนและโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เป็นการเลือกปฏิบัติกับสินค้าเครื่องดื่ม เนื่องจากโรคอ้วนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่สมดุล ส่วนแนวคิดที่น้ำตาลอันตรายต่อสุขภาพ ตามหลักโภชนาการ น้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นสารอาหารประเภทหนึ่ง ร่างกายต้องการ และให้ประโยชน์หากบริโภคอย่างพอเหมาะ ไม่ต่างจากสารอาหารประเภทอื่น ๆ จึงเห็นว่าแนวคิดดังกล่าว เป็นการเลือกปฏิบัติกับน้ำตาล และเฉพาะกับน้ำตาลในเครื่องดื่มเท่านั้น</p> <p>แม้ภาษีจะทำให้เครื่องดื่มบางประเภทมีราคาที่สูงขึ้น จนอาจทำให้ปริมาณการบริโภคลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่าทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้นเสมอไป เพราะอาจหันไปทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีลักษณะและส่วนประกอบ เช่น ปริมาณพลังงานหรือน้ำตาลที่ใกล้เคียงกัน เช่น เครื่องดื่มรสหวานที่ผู้ผลิตชงขายในร้านอาหารหรือแผงลอยทั่วไป ซึ่งหาซื้อได้ง่ายแต่ราคาถูกกว่า เนื่องจากไม่มีภาระภาษี ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น มาตรการนั้นนอกจากจะไม่ช่วยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคแล้ว ยังอาจทำให้รัฐจัดเก็บภาษีได้น้อยลง เพราะคนเปลี่ยนการบริโภคจากสินค้าที่เสียภาษีไปบริโภคสินค้าที่ไม่เสียภาษี</p> <p>ด้านนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า เห็นด้วยกับการเก็บภาษีเครื่องดื่มรสหวาน เพราะจะลดการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไปจนเป็นของ ผู้บริโภค ส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยวิธีการอาจเรียกเก็บตามปริมาณน้ำตาล หรือกำหนด ค่าปริมาณน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบใน เครื่องดื่มต่อหนึ่งหน่วย สินค้าใดมีปริมาณมากเกินไปจนเกินความจำเป็นต่อหนึ่งหน่วยบริโภคก็เสียภาษีเพิ่ม ทั้งนี้ภาษีดังกล่าวเรียกว่า “ภาษีสุขภาพ” มีความแตกต่างจาก “ภาษีบาป” ตรงที่ประเภทสินค้าของภาษีบาป เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทบไม่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ขณะที่เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ยังสามารถแปรูปน้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรต ที่ร่างกายมีความจำเป็นต้องได้รับในปริมาณที่เหมาะสมแตกต่างกันของแต่ละช่วงวัย ฉะนั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาหาข้อมูลอย่างถี่ เพื่อจะไม่กระทบต่อผู้บริโภคชาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อื่น ที่บริโภคในปริมาณที่เหมาะสมอยู่แล้ว</p> <p>ทั้งนี้การเก็บภาษีเป็นเพียงสิ่งที่ มูลนิธิฯ เห็นด้วย แต่สิ่งสำคัญ และอยากเห็นมากกว่า คือ การกำกับ ดูแล เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและคาเฟอีน จาก อย. ควรอยู่ในทิศทางเดียวกัน เช่น หลายยี่ห้อที่เป็นเครื่องดื่มชูกำลัง แต่ถูก อย. เข้มงวดมากกว่าเครื่องดื่มประเภท “น้ำชา” ทั้งที่มีน้ำตาลและคาเฟอีน เช่นกัน</p>
ข่าวสด	<p><b>รับมือภัยแล้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุริยา รัตนปริญา นพ.สสจ.บุรีรัมย์ ออกประกาศถึงโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 23 แห่ง รวมถึง สาธารณสุขอำเภอทั้ง 23 อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อีก 227 แห่ง เร่งกักเก็บสำรองน้ำ สะอาดให้เพียงพอ ทั้งนี้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค น้ำที่ใช้น้ำสำหรับการผ่าตัด ชักล้าง ประกอบอาหารในโรงครัว น้ำดื่มสำหรับ ผู้ป่วยและญาติ หากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใดสุ่มเสี่ยงที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำให้ประสาน ขอสับสนุนน้ำจาก อปท.ในพื้นที่ หรือรายงานมายังสาธารณสุขจังหวัด เพื่อประสานการประปาหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ</p>
ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์ บ้านเมือง กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ กทม. สังกัด 50 เขตเร่งกำจัดยุงลายในพื้นที่ที่รกร้างไร้เจ้าของ พร้อมรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน กำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านตัวเอง หลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปีแล้วกว่า 2,227 ราย โดยพื้นที่ฝั่งธนบุรีพบมากที่สุด เพราะเป็นพื้นที่สวน ต้นไม้เยอะ ซึ่งมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอีก</p> <p>ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อติดตามรายงานผลไข้เลือดออก ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวจะ เชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งบริเวณพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หากพบว่า มีเคสต้อง สงสัยจะมีการแจ้งผ่านแอปนี้เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทันที</p>
มติชน	<p><b>สธ.โดนเว็บปลอมอ้างข้อมูลสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับแจ้งจากนายรชฎ พนมวรรณเวช ว่า มี ผู้นำภาพตนไปเผยแพร่ให้ได้รับความเสียหาย ใช้ภาพ โลโก้และชื่อหน่วยงานของ สธ.เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น จึงได้ มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สธ.ตรวจสอบ พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวใช้ชื่อเว็บไซต์ ( URL) คล้าย กับชื่อเว็บไซต์ของ สธ. และเว็บไซต์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายหนึ่งในประเทศไทย จึงได้ ส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความที่ สภ.เมือง นนทบุรี ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทำหนังสือถึงผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายดังกล่าวตรวจสอบและระงับการเผยแพร่เว็บไซต์นั้น โดยความผิดที่เกิดขึ้น จะดำเนินการตั้งผู้ให้บริการแก่บุคคล อื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หากผู้ใดพบ การกระทำดังกล่าวขอให้แจ้งความดำเนินคดีทันที</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>เปิดใจหมอต๋อย รพ.อัมพวง เตียงคนไข้ไม่พอ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรวิทย์ ตันตวิวัฒน์ทรัพย์ หรือหมอต๋อย ผอ.โรงพยาบาลอัมพวง เจียดเงินเดือนส่วนหนึ่งเป็นค่ารักษา ใ้กับคนไข้ที่ไร้สัญชาติและยากจน เผยมีเตียงคนไข้ 60เตียงซึ่งไม่เพียงพอต่อคนไข้ที่มาเข้ารับรักษาตัว แต่โชคดีที่ได้ เอกชนและผู้ใหญ่ใจบุญช่วยบริจาคเงิน -ยา มาให้ ลุยแก้หนี้กว่า 30 ล้าน เมื่อ 3ปีก่อน จนเหลือ 10ล้าน ส่วนการ ขอรับบริจาคที่ผ่านมา ได้มีผู้บริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังมีผู้มีจิตศรัทธามารักษาพยาบาลโดยส่งพัสดุมาให้</p>
เดลินิวส์	<p><b>มาตรการป้องกันโรคโปลิโอ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศราวุธ อุตตมางคพงศ์ ผอ.สคร.ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ได้เร่งสร้างเกราะคุ้มกัน โปลิโอ ด้วยการเดินหน้ามาตรการ 3 ด้าน ได้แก่ 1.เร่งรัดเรื่องความครอบคลุมวัคซีนในเด็ก 2.เสริมความเข้มแข็งของ ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 3.จัดให้มีกลไกติดตามระดับจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1422</p>
แนวหน้า	<p><b>มอบห้องส้วมผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดห้องส้วม ผู้สูงอายุ รพ.สต.บางพลับ และส่งมอบโครงการห้องน้ำ ของหนู ณ โรงเรียนวัดสาวิโษ ภูตาราม จังหวัดนนทบุรี และบริษัทโฮมโปร เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นภาคีเครือข่ายของกรมอนามัยตั้งแต่ปี 2549 สนับสนุนงบประมาณ สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พร้อมทั้งได้พัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ผ่านมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย และจัดอบรมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องด้วย
ไทยรัฐ	<p><b>เชื้อโรคในน้ำแข็งบด</b></p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหาร ได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำแข็งบดจากร้านขายน้ำแข็ง และโรงงานทำน้ำแข็งจำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่านการค้าใน กทม.และ จ.สมุทรปราการ ได้แก่ ย่านชอยอิสรภาพ ย่านเพชรเกษมช.4 ย่านพรานนก นิคม อุตสาหกรรมบางปู ย่านสี่แยกบางนา ผลวิเคราะห์พบว่า มีน้ำแข็งบด ตรวจพบเชื้ออี.โคไล ปนเปื้อน ย่านเพชรเกษมช.4 ย่านพรานนก และสี่แยกบางนา ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) กำหนดให้น้ำแข็งต้องตรวจไม่พบเชื้อ อี.โคไล ปนเปื้อนเลย ขอแนะว่าควรเลือกซื้อน้ำแข็ง จากร้านที่ใช้ถังน้ำแข็งที่สะอาด ไม่มีของอย่างอื่นแช่รวมอยู่ด้วย และไม่มีเศษผงหรือสิ่งแปลกปลอมปะปน</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p><b>พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558</b></p> <p>-เสนอบทความให้ความรู้ สารสำคัญของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.1422 หรือ สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร.02 590 3170</p>
เนชั่นสุดสัปดาห์	<p><b>คกก.กำลังคนด้านสุขภาพระดับพื้นที่</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวว่า คสช. ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ มี นพ.มงคล ณ สงขลา อดีต รมว.สธ. หัวหน้าหัวแรงใหญ่ และ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ จึงได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ โดยมอบหมายให้นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ประธานกรรมการ เพื่อหนุนเสริมการทำงานในภาพรวมและภาพพื้นที่ให้สอดคล้องกัน จะเป็นกลไกนำร่อง ที่จะศึกษาให้ทราบถึงรูปแบบที่เหมาะสมของกลไกวางแผนกำลังคนที่มีให้เกิดการบริหารจัดการ ใช้ประโยชน์ เกื้อหนุน หรือ จัดระบบการทำงานเสริมหนุนกันของกำลังคนในพื้นที่ระดับท้องถิ่น โดยคำนึงถึงกำลังคนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงกระทรวงอื่นๆ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานจัดการ นอกจากนี้ ยังต้องเร่งขยายองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกำลังคนไปสู่ฝ่ายวิชาการระดับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนให้เขตสุขภาพมีความสามารถในการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพมากขึ้นด้วย</p> <p>ขณะที่คณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง ที่มี นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กำลังเดินทางหาคำตอบของการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560- 2569) คาดว่าจะได้ผลกลางปี 2559</p>
ผู้จัดการรายวัน 360องศา	<p><b>วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก</b></p> <p>-เสนอบทความโดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เนื้อหากว่า ถึงกระทรวงสาธารณสุขว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนที่จะให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกกับเด็กผู้หญิง ป.5 ทุกคน โดยจะเริ่มฉีดในปีหน้า ในปัจจุบันนี้โรงเรียนต่างๆ เห็นความสำคัญมากขึ้น และมีโครงการของกรุงเทพมหานครให้เด็กวัยรุ่นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ด้วย อย่างไรก็ตาม วัคซีนนี้มีความสำคัญมาก ดังนั้น เด็กตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไปควรได้รับวัคซีนนี้ แม้ว่าจะอยู่นอกเหนือโครงการที่จะจัดสรรวัคซีนฟรีให้โดยกระทรวงสาธารณสุขก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ก็ควรพาบุตรหลานทั้งหญิงและชายที่เป็นวัยรุ่นมาฉีดวัคซีนนี้</p>
มติชน	<p><b>ช่วยเหลือหญิงท้องโตกว่า 2ปี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวถึงกรณีนางสาว เจริญผล อายุ 41 ปี ท้องโตกว่า 2 ปี แคมท้องยังโตขึ้นเรื่อยๆ แพทย์ลงความเห็นว่าอาจจะเป็นเนื้องอกว่า นางสาวถูกส่งตัวเข้ามารักษาที่ รพ.ราชวิถี ตรวจเบื้องต้นพบว่า สาเหตุที่ท้องโตขึ้นเนื่องจากมีเนื้องอกขนาดใหญ่ที่บริเวณอุ้งเชิงกรานหรือบริเวณใกล้เคียงกับมดลูก จึงทำให้ดูเหมือนเป็นการตั้งครรภ์ ส่วนจะเป็นเนื้อร้ายหรือไม่นั้นต้องผ่าตัดก้อนเนื้อออกมาตรวจก่อน คาดว่าจะผ่าตัดก้อนเนื้อในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้</p>
www.sanook.com	<p><b>ช่วยเหลือน้องไอดินทารกถูกแทง14แผล</b></p> <p>-เสนอข่าว แพทย์รพ.ขอนแก่น เร่งช่วยเหลือน้อง "ไอดิน" ทารกถูกมีดแทง 14 แผล อาการยังทรงตัว คาดว่าหากไม่ติดเชื้อโอกาสรอดสูง</p>
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ	<p><b>ระบบคัดกรองทารกแรกเกิด 40 โรค</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้แถลงโครงการ คัดกรองโรค ในทารกแรกเกิด เพื่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ป้องกันไทรอยด์บกพร่องและโรคทางพันธุกรรม ก่อนจะแสดงอาการ ขยายจาก 2 โรคเป็น 40 โรค พร้อมเตรียมขยายเป็นมาตรฐานทั่วประเทศ และจากการดำเนินงานมากกว่า 10 ปีนั้น รพ.ศิริราชได้ตรวจกรองทารกไปแล้วกว่า 300,000 ราย โดยจำนวนนี้พบทารกที่เป็นไทรอยด์บกพร่อง 80 ราย โรคทางพันธุกรรม (พีเคยู) 6 ราย ซึ่งทารกเหล่านี้ได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุ 14 วัน วิธีการดังกล่าวสามารถป้องกันและรักษาทารกได้ 100%</p> <p>-ด้าน ผศ.นพ.นิธิวัชร วัฒนวิจารณ์ สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า นำเสียดายที่โครงการนี้ยังจำกัดอยู่แค่ที่รพ.ศิริราชและรพ.เครือข่ายในกรุงเทพฯ เท่านั้น และได้รับการสนับสนุน จาก สปสช. และในปี 2557 สปสช.ได้สนับสนุนเพิ่มการคัดกรองโรคทางพันธุกรรม เมตาบอลิกเพิ่มเป็น 40 โรค และในอีก 2 ปีข้างหน้ารพ.ศิริราชจะเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข ให้การตรวจกรองนี้กลายเป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>ไขหวัดนก 'H7N9'</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ป้องกันโรค(ซีเอสพี)ของฮ่องกง เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยชายติดเชื้อไขหวัดนก H7N9 โดยผู้ป่วยรายนี้เดินทางมาฮ่องกงวันที่ 5 ก.พ. ก่อนจะเริ่มมีอาการป่วยจากไขหวัดหลายอย่างรวมทั้งมีไข้ ไอ หายใจสั้น เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่ง และได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคปอดบวม ต่อมาห้องปฏิบัติการสาธารณสุขของฮ่องกงก็ได้ผลผลตรวจว่า ชายคนนี้ได้ติดเชื้อไขหวัดนกจึงถูกส่งตัวไปรักษาที่ โรงพยาบาลปรีนเซส มาร์กาเร็ต</p> <p>รายงานของซีเอสพี ระบุว่า ภรรยาของเขาไม่มีอาการป่วยใด ๆนอกจากลูกชายที่มีอาการเจ็บคอแต่ไม่ได้ติดเชื้อไวรัส H7N9 ตอนนี้อยู่กำลังติดตามผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยรายนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ไขโซเดียมนิวโรโปเลท</b></p> <p>-เสนอบทความ นายเบอนัวต์ วาลเลต์ ผอ.สำนักงานสาธารณสุขฝรั่งเศส แถลงข่าวว่า รัฐบาลจะเริ่มมาตรการบังคับให้ผู้ผลิตยากลั่น ซึ่งมียี่ห้อสามัญว่า "โซเดียมนิวโรโปเลท" ระบุค่าเตือนบนฉลากให้ชัดเจนว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรใช้ยา เพราะอาจทำให้ เด็กเกิดมาพร้อมภาวะบกพร่องทางสมอง ซึ่งรวมถึงอาการตาบอดสี โดโรมและออทิสติก และมีมาตรการบังคับใช้เริ่ม 1 มี.ค.เป็นต้นไป และจากการผลสำรวจของสำนักงานสาธารณสุข แคว้นโรนส์-แอลป์ของฝรั่งเศส ปี 2549-2557 พบเด็กแรกเกิด ที่มีอาการผิดปกติทางสมองมีความสัมพันธ์กับการใช้ยาโซเดียมนิวโรโปเลทในระหว่าง มารดาตั้งครรภ์ ส่วนทางด้าน สหภาพยุโรป ได้ออกกฎควบคุมการใช้ยากลั่น โซเดียมนิวโรโปเลทตั้งแต่ปี 2557 โดยระบุว่าแพทย์ไม่ควรจ่ายยานี้ให้แก่หญิงในวัยเจริญพันธุ์ อายุระหว่าง 15-49 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบในการตั้งครรภ์.</p>
แนวหน้า	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐซีก เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นรายแรกของประเทศ แต่ยังไม่แน่ชัดว่า เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ หรือเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด</p> <p>-มีรายงานว่า ตัวแทนการท่องเที่ยวในจีนได้แนะนำให้บรรดานักท่องเที่ยวระมัดระวังเป็นพิเศษ หลังจากพบผู้ป่วย 3 รายจาก 5 รายติดเชื้อไวรัสซิกาขณะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนในต่างประเทศ โดยมณฑลเจ้อเจียง มีรายงานผู้ป่วย 3 ราย โดยทั้งสามรายเดินทางไปท่องเที่ยวในฟิจิและซามัว นอกจากนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวยังได้แนะนำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่พบปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส ซิกา และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทั้ง องค์การอนามัยโลก รัฐบาลจีน</p>